

พฤติกรรมทางเพศและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น

*Sexual Behaviors and Factors Related to Sexual Behaviors of
the Youths Studying at One Secondary School,
Khon Kaen Province*

นางสาวรัตน์ดาวรรณ ค้างกลาง

นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์

นางสาวปราณี แสดคง

นางแสงดาว จันดา

รายงานวิจัยนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณการวิจัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2553

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนวัยรุ่น จำนวน 141 คน ใช้วิธีการสุ่มโดยบังเอิญ (Accidental sampling) ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ปัจจัยลักษณะบุคคล ปัจจัยด้านจิตวิทยาสังคม ปัจจัยด้านสังคม และพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น ได้แก่ การคบหาเป็นแฟนกับเพศตรงข้าม วัยรุ่นมีประสบการณ์ การนัดพบกับเพศตรงข้าม อยู่ในระดับปานกลาง และทำกิจกรรมกับเพศตรงข้ามอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายชื่อ พบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติกันมากที่สุด คือ การจับมือถือแขน โอบไหล่ ร้อยละ 68.8 ส่วนเพศตรงข้ามที่วัยรุ่นทำกิจกรรมร่วมด้วยเป็นแฟนหรือคนรัก ร้อยละ 37.6 สถานที่ทำกิจกรรมทางเพศส่วนใหญ่ คือ บ้านแฟน ร้อยละ 26.2 เมื่อมองในภาพรวมพบว่า วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศอยู่ในระดับปานกลาง สำหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น พบว่า เพศทัศนคติต่อเรื่องเพศ การตระหนักรู้ตนเองในเรื่องเพศ การทำกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนที่คบ เนื้อหาข้อมูลข่าวสารเรื่องเพศ แหล่งข้อมูลข่าวสารเรื่องเพศที่ได้รับ ลักษณะของเพื่อนสนิทที่คบ สัมพันธภาพในครอบครัว รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวที่ไม่เหมาะสม และการอบรมเรื่องเพศในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การวิจัยครั้งนี้จึงเสนอแนะว่า ควรป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยมุ่งเน้นการสร้าง ความเข้มแข็งของวัยรุ่น ด้วยวิธีเพื่อนช่วยเพื่อนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีค่านิยมทางเพศที่ถูกต้องและเหมาะสม มีทักษะในการดำรงชีวิตภายใต้แรงกดดันของสังคม และชี้ให้เห็นความสำคัญของการแก้ปัญหา พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครอบครัวมีบทบาทในการดูแลเรื่องเพศอย่างเหมาะสมเพื่อการป้องกัน และแก้ปัญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นที่ไม่เหมาะสม